

Số: 96 /BC-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 7 năm 2016

## BÁO CÁO

### Trả lời kiến nghị của cử tri qua Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện Báo cáo số 226/BC-HĐND ngày 10/6/2016 của UBMTTQVN tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hội nghị tiếp xúc ứng cử viên vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; UBND tỉnh báo cáo, cụ thể như sau:

#### 1. Về lĩnh vực sản xuất và đời sống nhân dân

1.1. Về sản xuất: “Do tình hình thời tiết biến động thất thường, hạn hán kéo dài gây thiếu nước sản xuất, một số cây trồng hiện nay không phù hợp, giá cả tiêu thụ thấp không đủ bù đắp chi phí sản xuất ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống bà con nông dân. Cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ, tăng cường công tác khuyến công, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quan tâm chú trọng nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với nhu cầu thị trường; đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới và cải tạo các kênh dẫn nước nội đồng từ các hồ tích nước đã được phê duyệt để kịp thời phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp (Cam Ranh, Cam Lâm, Ninh Hoà và Vạn Ninh)”. Vấn đề nay, UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong những năm gần đây thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài gây hạn hán, thiếu nước tưới, một số vùng phải bỏ sản xuất, nhất là cây lúa nước. Trước tình hình này UBND tỉnh đã có Công văn số 7935/UBND-KT ngày 18/11/2015 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 08TB/TU ngày 03/11/2015, đã giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đề xuất chính sách hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp do bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô hạn kéo dài; nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật và hướng dẫn nông dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi khả năng chịu hạn tốt, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng, địa phương trong tỉnh.

Với chỉ đạo trên, trước mắt, để hỗ trợ, khắc phục tình hình khô hạn, xâm nhập mặn trong vụ Đông xuân 2015-2016 và vụ hè thu năm 2016 trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 phân bổ 17,7 tỷ đồng cho các địa phương, đơn vị. Hiện nay các địa phương đang triển khai các nội dung hỗ trợ này, nhằm tạo điều kiện cho người dân khắc phục khó khăn tổ chức sản xuất. Trong tháng 07/2016, UBND tỉnh sẽ phê duyệt Đề án chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2016-2020 để thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau khi phê duyệt Đề án, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các Sở, ban ngành và UBND các địa phương khẩn trương triển khai các giải

pháp cụ thể như cử tri đề nghị để bảo đảm tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Về cơ chế chính sách, UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3 ban hành Nghị quyết về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

**1.2. Về đời sống nhân dân:** *“Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, hiện nay do tình hình hạn hán kéo dài gây thiếu nước sinh hoạt, người dân phải mua nước sạch với giá cao để phục vụ sinh hoạt. Cử tri nhiều địa phương đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, có giải pháp cụ thể như: xây dựng thêm các công trình hồ chứa nước; xây dựng nhà máy, đường ống cấp nước sinh hoạt về các xã, phường; hỗ trợ tiền làm giếng khoan (Ninh Hoà, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh, Vạn Ninh, Nha Trang)”. Vấn đề này, UBND tỉnh xin trả lời như sau:*

**- Việc xây dựng thêm các hồ chứa nước:**

Đây là một nội dung cần thiết trong quá trình tái cơ cấu đầu tư trong nông nghiệp của tỉnh và đây là một nhiệm vụ mà UBND tỉnh rất quan tâm. Tuy nhiên việc đầu tư các hồ chứa nước cần nguồn lực rất lớn và cần sự hỗ trợ đầu tư của Trung ương. UBND tỉnh đã đề nghị và nhiều lần làm việc với các Bộ, ngành Trung ương và đã được các cơ quan ghi nhận, nhưng việc đầu tư cũng phải từng bước.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng thế giới tài trợ. Theo đó tỉnh Khánh Hòa được bố trí đầu tư sửa chữa, nâng cấp nâng cao an toàn đập cho 08 công trình hồ chứa gồm: Suối Trầu, Láng Nhót, Đồng Bò, Đá Mài, Cây Sung, Suối Luông, Suối Lớn, Bến Ghe. Hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để năm 2017 triển khai thi công

Ngoài ra, hiện nay tỉnh đang chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để khởi công hồ chứa nước Đắc Lộc thành phố Nha Trang, tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư hồ chứa nước Suối Sâu - Cam Lâm...

Sau khi các hồ chứa được nâng cấp và hoàn thành các hồ chứa nước trên sẽ cải thiện được tình hình cung cấp nước cho sản xuất và đời sống nhân dân trong tỉnh.

**- Về việc đầu tư xây dựng nhà máy, đường ống cấp nước sinh hoạt về các xã, phường; hỗ trợ làm giếng khoan:**

Đây cũng là một trong những nội dung mà UBND tỉnh quan tâm và đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thị xã, thành phố và các ngành triển khai.

Trong giai đoạn 2011-2015, triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và VSMTNT, được sự hỗ trợ của Trung ương đầu tư theo chương trình, cùng với nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn huy động các Doanh nghiệp đã đầu tư đưa vào sử dụng nhiều dự án cấp nước sạch nông thôn tập trung quy mô lớn, từng bước giải quyết khó khăn về cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn.

Từ năm 2016, kết thúc Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và VSMTNT, nên khả năng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư rất hạn chế, trong khi đó nhu cầu đầu tư các dự án cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2016-2020 còn rất rất lớn. Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, địa phương, UBND tỉnh đã xem xét dự kiến trình HĐND tỉnh cho phép bố trí trong kế hoạch đầu tư công của tỉnh giai đoạn 2016-2020 gồm hơn 17 dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn ở các huyện, thị xã, thành phố. Nếu thực hiện được theo dự kiến kế hoạch, thì tình hình cấp nước sạch nông thôn sẽ được cải thiện một bước đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Ngoài ra để hỗ trợ giải quyết tình hình khẩn cấp trong cấp nước sinh hoạt cho một số vùng thiếu nước do nắng hạn, thiếu nước gây ra, UBND tỉnh đã cân đối kinh phí hỗ trợ (theo Quyết định 1507/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh) như sau:

- Đào ao, khoan giếng công cộng lấy nước : 2.160 triệu đồng.
- Mua, vận chuyển nước sinh hoạt cấp cho dân: 1.089 triệu đồng.
- Lắp đường ống dẫn nước, sửa chữa hệ thống cấp nước: 11.231 triệu đồng.

## 2. Về chế độ chính sách

**2.1. Cử tri đề nghị cần quan tâm giải quyết việc làm, thu hút nhân tài đối với sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học hiện không có việc làm, nhất là con em gia đình nghèo, bộ đội xuất ngũ; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Hiện nay, Nhà nước có những chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động là thanh niên nói chung và cho người lao động là sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học hiện không có việc làm, đặc biệt là con em gia đình nghèo và bộ đội xuất ngũ, cụ thể các chính sách như:

1. Chính sách tín dụng ưu đãi để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm thực hiện theo Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

2. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn: tư vấn miễn phí về chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, học nghề; Giới thiệu việc làm miễn phí.

3. Chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên: khuyến khích tổ chức, cá nhân giải quyết việc làm cho thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tạo việc làm. Nhà nước hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên thông qua các hoạt động: Tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí cho thanh niên; Đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp.

4. Chính sách hỗ trợ thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực hiện theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020.

**2.2. Cử tri đề nghị cần xem xét lại kế hoạch đào tạo hàng năm một số ngành, nghề của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh phù hợp với nhu cầu thị trường lao động địa phương; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Việc đào tạo một số ngành nghề của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chưa đáp ứng thị trường lao động là một thực tế. Nhiều học sinh, sinh viên ra trường không tìm kiếm được việc làm.

Trước tình hình đó, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh đều có xu hướng mở ngành đào tạo mới định hướng đến nhu cầu thị trường lao động để sau khi tốt nghiệp, học sinh, sinh viên có cơ hội tìm việc làm. Các ngành nghề đào tạo không chỉ đáp ứng thị trường lao động của tỉnh mà định hướng đến thị trường lao động của cả nước, khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, muốn chuyển đổi hoặc mở ngành mới phải đáp ứng các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo đúng quy định. Do đó, các trường phải có giải pháp để đầu tư các điều kiện để mở ngành mới.

**2.3. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố; tăng chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách, công an viên tại các xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh vì mức hỗ trợ hiện nay thấp chưa đảm bảo đời sống tối thiểu của cán bộ không chuyên trách; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Thôn, tổ dân phố không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn. Theo quy định tại Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh, ở thôn, tổ dân phố có 8 chức danh người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp, bao gồm: Bí thư chi bộ Thôn - Tổ Dân phố, Trưởng Thôn - Tổ Dân phố, Phó Trưởng Thôn - Tổ Dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận Thôn, Công an viên ở Thôn, Thôn đội trưởng, Bảo vệ Dân phố, Nhân viên y tế thôn; nhưng không bao gồm chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh, phụ nữ, bí thư chi đoàn do điều kiện ngân sách tỉnh và không có quy định pháp luật về vấn đề này. Đối với các đoàn thể tại thôn, Tỉnh đã có chính sách hỗ trợ hoạt động nêu tại Khoản 2, Điều 6 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, cụ thể như sau: Chi hội phụ nữ, Chi hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân được hỗ trợ hoạt động 1.200.000 đồng/chi hội/năm. Đây là nỗ lực lớn trong điều kiện ngân sách hiện tại của tỉnh còn eo hẹp.

Tuy nhiên, trước tình hình có nhiều phản ánh của cử tri về vấn đề nêu trên, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1451/UBND ngày 04/3/2016 và công văn số 4611/UBND ngày 30/6/2016 đồng ý cho Sở Nội vụ thực hiện Đề án điều chỉnh số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách, công tác viên ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vào kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2016.

**2.4. Những năm qua, chính quyền các cấp đã quan tâm có nhiều chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy**

*nhien, hiện nay vẫn còn nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số không có đất sản xuất, nước sinh hoạt. Cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm có thêm nhiều chương trình hỗ trợ hơn nữa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo vùng sâu, vùng xa; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:*

Trong những năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện nhiều chính sách của Trung ương và của tỉnh nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngoài các chương trình, dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ; tỉnh cũng chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện nay, UBND tỉnh đang trình HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 2) ban hành Chương trình kinh tế - xã hội và miền núi của tỉnh để thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020; các Sở, ngành chuyên môn cũng đang xây dựng các chương trình, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 như: hỗ trợ phát triển sản xuất; đào tạo nghề và tư vấn việc làm cho người lao động; hỗ trợ học sinh, sinh viên; hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh; các chính sách an sinh xã hội ...

Nhìn chung trong những năm qua, các chương trình, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện trên địa bàn tỉnh tương đối đồng bộ, trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số không có đất sản xuất, nước sinh hoạt vì hàng năm số hộ mới tách nhiều, chưa được hưởng chính sách của nhà nước; mặt khác Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 trên địa bàn tỉnh chưa được triển khai vì Trung ương chưa phân bổ vốn cho tỉnh để thực hiện. Tuy nhiên, trong năm 2015, tỉnh đã chỉ đạo bóc, tách đất lâm trường giao cho các hộ thiếu đất sản xuất đặc biệt là 02 huyện Khánh Sơn (đã giao xong) và Khánh Vĩnh (đã giao hơn 120 hộ chiếm 1/3 số hộ chưa có đất sản xuất), trong năm 2016 các địa phương tiếp tục thực hiện nội dung này để giao đất cho các hộ chưa có đất sản xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

**2.5. Cử tri kiến nghị về việc thực hiện bảo hiểm y tế còn một số bất cập như: Thủ tục khám chữa bệnh, chuyển viện trái tuyến, chưa công khai niêm yết danh mục thuốc; chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh chưa đảm bảo trong khi đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở vừa thiếu vừa yếu chuyên môn nghiệp vụ. Một số quy định mua bảo hiểm y tế chưa hợp lý như: Quy định phải đóng phí cho cả gia đình mới được mua bảo hiểm y tế, phí mua bảo hiểm y tế cao, đề nghị tỉnh có biện pháp tháo gỡ tình trạng trên; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

- Về thủ tục khám chữa bệnh, chuyển tuyến khám chữa bệnh: Hiện nay trên địa bàn tỉnh việc khám chữa bệnh, chuyển tuyến khám chữa bệnh được thực hiện theo đúng Điều 8 của Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính.

- Về công khai niêm yết danh mục thuốc: Hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh đang thực hiện lập danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của BHYT theo Khoản 4, Điều 6 của Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế.

- *Về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:* Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang thiếu nhân lực về bác sỹ, đặc biệt tại tuyến cơ sở thiếu trầm trọng. Điều này đã ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Sở Y tế đã chỉ đạo việc thực hiện cải tiến quy trình khám chữa bệnh, thay đổi thái độ phục vụ người bệnh nhằm đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và tiếp tục tuyển dụng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế để đáp ứng nhu cầu hiện nay của người dân nói chung và người tham gia BHYT nói riêng.

- *Về quy định phải đóng phí cho cả gia đình mới được mua bảo hiểm y tế:* Thực hiện theo Khoản 6, Điều 2 của Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định phương thức đóng BHYT cho nhóm đối tượng hộ gia đình: Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình trực tiếp nộp tiền đóng BHYT cho tổ chức Bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu BHYT tại cấp xã.

- *Phí mua BHYT cao:* Thực hiện theo Khoản 3, Điều 3 của Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định số tiền đóng của nhóm đối tượng BHYT hộ gia đình "Người tham gia BHYT đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng thì số tiền đóng được xác định theo mức đóng giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP và mức lương cơ sở tại thời điểm đóng BHYT. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở thì người tham gia không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại đã đóng BHYT".

Để chấn chỉnh những tồn tại trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về BHYT, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1545/KH-SYT ngày 04/7/2016 về việc kiểm tra công tác khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ ngày 15/7/2016 đến ngày 18/8/2016. Sau khi kiểm tra, Sở Y tế báo cáo và đề xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ liên quan đến việc khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh.

**2.6. Tình trạng các doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động như giải quyết chế độ hưu trí, chốt sổ bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc, chuyển công tác, giải quyết các quyền lợi khác như ốm đau, thai sản, tử tuất. Cử tri đề nghị có biện pháp tháo gỡ tình trạng nêu trên nhằm giải quyết chế độ cho người lao động tại doanh nghiệp; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung thực hiện một số giải pháp để thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời, đăng công khai danh sách các đơn vị nợ đọng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hàng tháng, cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng doanh nghiệp đối chiếu, xác định số phải đóng theo quy định. Căn cứ số phải đóng và số đã đóng để in Thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gửi cho từng doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp còn nợ, cơ quan bảo hiểm xã hội in Thông báo nợ và gửi trực tiếp cho Giám đốc doanh nghiệp.

- Đối với doanh nghiệp nợ từ 1 tháng trở lên thì cơ quan bảo hiểm xã hội thành lập Tổ thu hồi nợ để xuống các doanh nghiệp xác định nguyên nhân nợ, lập biên bản và yêu cầu doanh nghiệp nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng theo quy định.

- Đối với doanh nghiệp nợ từ 3 tháng trở lên thì chủ động phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng xuống doanh nghiệp xác định nguyên nhân nợ, lập biên bản và yêu cầu doanh nghiệp nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng theo quy định.

- Thực hiện khởi kiện tại Tòa án đối với các doanh nghiệp nợ đọng từ 4 tháng trở lên

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp để thu hồi nợ đọng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

### 3. Về đầu tư xây dựng

**3.1. Hiện nay, một số dự án chậm triển khai làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân: dự án nâng cấp Quốc lộ 26; dự án khu dân cư Ninh Long, thị xã Ninh Hoà; dự án khu vực phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hoà; dự án khu vực Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang. Cử tri đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

\* Tại khu vực Hòn nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang hiện tại có 5 dự án được UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án bao gồm:

1. Dự án Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa xin đầu tư tại Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 37121000386 ngày 21/10/2012, tuy nhiên kể từ sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư không thực hiện các thủ tục tiếp theo. Ngày 22/6/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy nhận đầu tư số 37121000386 ngày 21/10/2012 do UBND tỉnh cấp cho dự án Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa.

2. Dự án Trường Trung cấp Y dược Yersin Nha Trang đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 37121000650 ngày 29/6/2015 tại khu đất đã thu hồi của Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa với tiến độ thời gian lập thủ tục đầu tư để được cấp Giấy phép xây dựng 18 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thời gian xây dựng công trình 18 tháng.

Hiện nay, Nhà đầu tư đang hoàn thành các thủ tục để được cấp phép xây dựng. UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT yêu cầu chủ đầu tư lập tiến độ chi tiết, đồng thời làm cam kết thực hiện đúng tiến độ để theo dõi, giám sát và đôn đốc chủ đầu tư trong quá trình thực hiện.

3. Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 26/5/2016.

UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT yêu cầu chủ đầu tư lập tiến độ chi tiết, đồng thời làm cam kết thực hiện đúng tiến độ để theo dõi, giám sát và đôn đốc chủ đầu tư trong quá trình thực hiện.



4. Dự án Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (Giai đoạn 1) do Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư làm chủ đầu tư được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 37121000585 ngày 18/3/2015.

Về tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại: Nhà đầu tư đã xây dựng được 5 block và đã giải ngân hơn 70 tỷ đồng. Nhà đầu tư cam kết đến tháng 5/2017 sẽ đưa dự án vào sử dụng. UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án đúng cam kết.

5. Dự án Khu sản xuất, bảo quản và cung cấp kem ăn Hồng Hạnh tại Tiểu khu 571, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 37121000525 ngày 03/10/2014. Ngày 04/12/2014, Nhà đầu tư đã được Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký Hợp đồng thuê đất số 132/2014/HĐTD.

Về tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại: Nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục để được cấp phép xây dựng. UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT yêu cầu chủ đầu tư lập tiến độ chi tiết, đồng thời làm cam kết thực hiện đúng tiến độ để theo dõi, giám sát và đôn đốc chủ đầu tư trong quá trình thực hiện.

\* Dự án Khu du lịch Dốc Lết Phương Mai (khu vực phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hoà) đã được UBND tỉnh thoả thuận chủ trương đầu tư năm 2003. Quá trình triển khai phải nhiều lần thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án theo yêu cầu của Tỉnh để phù hợp các dự án tại khu vực này, đồng thời xử lý việc chồng lấn ranh giới của dự án với nhiều dự án khác trong khu vực nên kéo dài thời gian. Đến năm 2011, dự án mới hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư và tiến hành các thủ tục giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, UBND thị xã Ninh Hoà đã phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, đồng thời đã yêu cầu nhà đầu tư chuyển kinh phí bồi thường để chi trả cho người dân. Nhà đầu tư đã cam kết chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ này cho UBND thị xã Ninh Hoà trong tháng 10/2015 để chi trả cho người dân và cam kết thực hiện dự án theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ để chi trả cho người dân mặc dù UBND thị xã Ninh Hoà, Ban Quản lý KKT Vân Phong đã có văn bản đôn đốc, nhắc nhở.

Để thúc đẩy tiến độ dự án Khu du lịch Dốc Lết - Phương Mai, UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT kiểm tra việc thực hiện cam kết tiến độ của nhà đầu tư, đồng xem xét khả năng tiếp tục đầu tư dự án đối với chủ đầu tư, trên cơ sở đó xử lý theo quy định của pháp luật đầu tư trong quý III/2016.

\* Dự án khu dân cư Ninh Long (thị xã Ninh Hoà) được UBND tỉnh thoả thuận dự án khả thi tại văn bản số 457/UB ngày 19/02/2003 với diện tích là 432,53 ha (trong đó có 100 ha xây dựng Khu tái định cư Ninh Thủy). Đến nay, chủ đầu tư đã thoả thuận giải phóng mặt bằng được 297,75 ha; UBND thị xã Ninh Hoà đã lập và phê duyệt phương án bồi thường cho 16,98 ha, còn lại 117,8 ha chưa lập phương án bồi thường do nhiều người dân không đồng ý thực hiện giải phóng mặt bằng.

Tiến độ thực hiện dự án chậm do chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, do nhu cầu bất động sản tại khu vực này chưa có. Vì vậy, thời điểm hiện nay xét thấy dự án kinh doanh bất động sản chưa mang lại hiệu quả nên nhà đầu tư chậm triển khai dự án (điển hình là chủ đầu tư đã xây dựng 02 khối nhà chung cư từ năm 2006 để phục vụ



công nhân Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin thuê nhưng đến nay không có người thuê hoặc mua)

Để thúc đẩy tiến độ dự án, UBND tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư rà soát lại hồ sơ thủ tục dự án, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu thị trường tại khu vực thực hiện dự án để đánh giá tính khả thi và hiệu quả đầu tư trong giai đoạn hiện nay, lập kế hoạch và phương án triển khai đầu tư cho phù hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Tháng 01/2016, Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh kế hoạch dự án đầu tư, tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn chưa xây dựng được tiến độ cụ thể triển khai dự án đầu tư theo yêu cầu của tỉnh.

Đối với dự án này, UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT kiểm tra rà soát toàn bộ tiến độ triển khai thực hiện và sẽ xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đầu tư trong quý III/2016.

\* Dự án Quốc lộ 26: Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Ninh Hòa từ Km0+000 - Km2+897 và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 26 từ Km3+411 - Km11+504 qua tỉnh Khánh Hòa và đoạn Km91+383 - Km98+800 qua tỉnh Đắk Lắk được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 645/QĐ-BGTVT ngày 13/02/2015 với hình thức đầu tư BOT, quy mô đường cấp III đồng bằng, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, bề rộng nền đường 12m, bao gồm: 02 làn xe cơ giới  $2 \times 3,5\text{m} = 7\text{m}$ , lề gia cố  $2 \times 2\text{m} = 4\text{m}$ , lề đất  $2 \times 0,5\text{m} = 1\text{m}$ . Dự án đã được khởi công vào tháng 6/2015 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016.

Ngày 08/7/2016, UBND tỉnh cùng các ngành và UBND thị xã Ninh Hòa làm việc với Bộ Giao thông vận tải để giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

**3.2. Cử tri kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các dự án thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội như: Hệ thống thủy lợi sau EaKrongKrou, hệ thống kênh nhánh Hồ chứa nước Tà Rục (huyện Cam Lâm), Cảng Cửa Bé (thành phố Nha Trang); Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

*\* Về đầu tư hệ thống thủy lợi sau thủy điện Eakrongrou và hệ thống kênh nhánh hồ chứa nước Tà Rục:*

UBND tỉnh giao UBND thị xã Ninh Hòa, UBND thành phố Cam Ranh, UBND huyện Cam Lâm chủ động bố trí nguồn vốn của địa phương, kết hợp huy động thêm nguồn vốn từ cấp xã và của nhân dân hưởng lợi từ dự án, lồng ghép vào chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục thực hiện đầu tư hệ thống kênh nội đồng trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

*\* Đầu tư cảng cá Cửa Bé, Vĩnh Trường, Nha Trang:*

UBND tỉnh đã có Thông báo số 257/TB-UBND ngày 25/5/2015 về việc thông báo kết luận về việc chấm dứt hoạt động Cảng cá Vĩnh Trường và di dời về Cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, cảng cá Vĩnh Trường đã không còn quy hoạch. Trong thời gian tới sẽ không có các hoạt động đầu tư cho Cảng cá Vĩnh Trường mà sẽ di dời về Cảng cá Hòn Rớ.

**3.3. Về đề nghị đầu tư các trường học như: Điểm trường THPT tại xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn; trường THCS Vĩnh Thái, Vạn Thắng, Bùi Thị Xuân, thành phố Nha Trang; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

- Trường cấp 2,3 Tây Khánh Sơn (xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn): Sở Giáo dục và Đào tạo đã cùng UBND huyện Khánh Sơn thỏa thuận xong địa điểm, ranh giới để đầu tư xây dựng trường cấp 2, 3 với quy mô 15 lớp/600 học sinh. Dự án đang tiến hành lập hồ sơ trình xin chủ trương đầu tư và dự kiến năm 2019 sẽ khởi công theo kế hoạch đầu tư trung hạn đã được duyệt.

- Trường THCS Vĩnh Thái (Nha Trang): Đang tiến hành lập dự án đầu tư, dự kiến năm 2017 sẽ khởi công.

- Trường THCS Vạn Thắng (Nha Trang): Dự án đang ở giai đoạn thỏa thuận địa điểm, dự kiến đến năm 2019 mới khởi công.

- Trường THCS Bùi Thị Xuân (Nha Trang): Đang thỏa thuận phương án kiến trúc, dự kiến năm 2017 sẽ khởi công.

- Trường THCS Vĩnh Nguyên (Nha Trang): dự kiến đầu tư vào giai đoạn 2021-2025; số học sinh cấp 2 thuộc phường Vĩnh Nguyên hiện đang phân tuyến học tại trường THCS Bùi Thị Xuân (phường Vĩnh Trường).

**3.4. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm bố trí vốn chương trình xây dựng Nông thôn mới cho các xã đầu tư các công trình theo quy định để hoàn thiện theo tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Hiện nay, UBND tỉnh đang trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2 xem xét thông qua Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2021, sau khi HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh sẽ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó có việc phân bổ nguồn vốn để các địa phương đầu tư xây dựng các công trình theo kế hoạch.

#### **4. Về an toàn thực phẩm, môi trường, trật tự xã hội và an toàn giao thông**

**4.1. Cử tri lo lắng trước tình trạng một số loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng; tình trạng trái cây, rau, củ quả sử dụng dư thuốc bảo vệ thực vật và tình trạng sử dụng hoá chất cấm trong sản xuất, chế biến nông sản, chăn nuôi. Đề nghị các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, qua đó tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường công tác quản lý, góp phần đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh đi vào nề nếp, ổn định, tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra, xử lý đối với các hành vi như sau: Tổng số vụ vi phạm bị xử lý hành chính: 1.462 vụ (Buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu: 533 vụ, Gian lận thương mại: 665 vụ, Hàng giả: 264 vụ). Tổng số tiền nộp ngân sách: 57.312.480.000 đồng.

**4.2. Cử tri phản ánh ô nhiễm môi trường ở thành phố Nha Trang; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

\* *Về ô nhiễm khu vực sông Kim Bồng*: Sông Kim Bồng là nguồn tiếp nhận nước thải từ các khu dân cư trong nội thành thành phố Nha Trang của các phường Ngọc Hiệp, Phương Sơn, Phương Sài ..., lâu ngày dòng sông bị bồi cạn kết hợp với rác thải, nước thải do người dân sống trong khu vực xả thải gây ô nhiễm. Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh giao UBND thành phố Nha Trang phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, tổ chức biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch không gian phát triển của thành phố (nạo vét khơi thông dòng chảy, thu gom rác, cải tạo hệ sinh thái, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân trong khu vực...).

\* *Các lò giết mổ gia súc trên địa bàn phường Phước Hải*: Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn thành phố Nha Trang (trong đó có phường Phước Hải), UBND thành phố Nha Trang đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Phước Đồng, giai đoạn đầu có diện tích 2ha. Sau khi xây dựng xong sẽ di dời toàn bộ các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Nha Trang vào khu tập trung, sẽ chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hoạt động này.

\* *Việc tập kết, thu gom rác tại các chợ trong nội thành Nha Trang*: Rác thải, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các chợ nội thành phố Nha Trang được các đội thu gom, tập kết sau đó xe của Công ty Cổ phần môi trường đô thị Nha Trang vận chuyển đưa vào bãi chôn lấp Lương Hòa để xử lý. Về ý kiến phản ánh của cử tri về việc thu gom rác chưa hợp lý tại các chợ ở khu vực nội thành phố Nha Trang, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Nha Trang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, trung chuyển rác thải tại các chợ trên địa bàn thành phố để sớm khắc phục tình trạng này.

Các nội dung kiến nghị trên thuộc trách nhiệm của UBND thành phố Nha Trang. UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Nha Trang rà soát, triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và trả lời kiến nghị cử tri trước ngày 15/8/2016.

#### **4.3. Về các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa gây ô nhiễm môi trường; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

- Trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh có 04 cơ sở chăn nuôi heo quy mô trang trại đã được UBND huyện Khánh Vĩnh phê duyệt hồ sơ môi trường theo quy định và đã thực hiện xây dựng công trình bảo vệ môi trường (Hầm Biogas); các hộ chăn nuôi quy mô hộ gia đình hầu như không thực hiện các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định, đặc biệt các hộ chăn nuôi heo trong khu dân cư nông thôn. Vấn đề này, UBND huyện Khánh Vĩnh không nhận được đơn thư phản ánh địa chỉ cụ thể nên UBND huyện chưa có cơ sở xử lý. UBND tỉnh giao UBND huyện Khánh Vĩnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở chăn nuôi (kể cả hộ gia đình) nhằm đảm bảo môi trường khu dân cư.

- Trên địa bàn Thị xã Ninh Hòa có 01 trại chăn nuôi heo của Công ty CP Khánh Tân với số lượng hơn 1.000 con, Công ty đã thực hiện biện pháp xử lý chất thải bằng hệ thống bioga, phân thải được ủ và bón cây. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các đợt kiểm tra, lấy mẫu cho thấy kết quả phân tích mẫu nước thải đều đạt quy chuẩn môi trường. Qua kiểm tra các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, UBND thị xã Ninh Hòa đã chỉ đạo

yêu cầu xử lý đối với 01 cơ sở chăn nuôi của ông Lê Tấn Định tại xã Ninh An xả nước thải chưa đạt quy chuẩn ra môi trường.

**4.4. Các kiến nghị của cử tri về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

**\* Xả nước thải của Nhà máy đường Ninh Hòa:** Nhà máy đường Ninh Hòa (Nhà máy) được UBND tỉnh cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, nguồn tiếp nhận nước thải của Nhà máy là sông Cái Ninh Hòa. Trong niên vụ sản xuất năm 2015-2016, Nhà máy hoạt động sản xuất từ tháng 12/2015 đến tháng 5/2016 thì hết mía nguyên liệu và tạm dừng hoạt động cho đến nay. Nhà máy đã xây dựng và đưa vào sử dụng 03 hệ thống xử lý nước thải với tổng công suất xử lý theo thiết kế lên đến 4.200 m<sup>3</sup>/ngày đêm và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành.

Trong năm 2015 và năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra Nhà máy, lấy mẫu nước thải trước khi xả ra môi trường kết hợp với theo dõi báo cáo giám sát môi trường, đến nay, chưa phát hiện Nhà máy xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động liên tục để truyền số liệu về cho Sở để theo dõi, giám sát, kịp thời xử lý khi có vấn đề môi trường phát sinh.

**\* Hoạt động của các lò gạch gây ô nhiễm môi trường:** Trên địa bàn thị xã Ninh Hòa có khoảng 108 cơ sở sản xuất gạch thủ công của các hộ dân, 02 cơ sở sản xuất gạch tuynen của Công ty CP vật liệu xây dựng Khánh Hòa và 01 cơ sở gạch tuynen của Công ty CP xây dựng thương mại và sản xuất Hòa Khánh.

Theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 23/12/2013 về lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, và lò đứng liên tục; tăng cường sử dụng và phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì các cơ sở này phải ngừng sản xuất hoặc thực hiện chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi ngành nghề.

UBND tỉnh đã đồng ý cho Sở Xây dựng lập Đề án phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu: phát triển vật liệu xây dựng không nung từ nguyên liệu có sẵn nhằm thay thế gạch đất sét nung, chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công trước năm 2020. Kinh phí thực hiện đề án khoảng 56 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước khoảng 13 tỷ đồng, còn lại là các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh đầu tư. Nhà nước có hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và kinh phí tháo dỡ, di dời.

**4.5. Kiến nghị cử tri về các vấn đề môi trường ở huyện Cam Lâm; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

**\* Xả nước thải của Khu công nghiệp Suối Dầu:** Hiện nay, trong Khu công nghiệp Suối Dầu có 40 doanh nghiệp đang hoạt động. Nước thải sản xuất phát sinh từ các doanh nghiệp được xử lý trước khi đưa vào hệ thống xử lý tập trung của Khu công nghiệp, lưu lượng xả thải khoảng 2.500 m<sup>3</sup>/ngày đêm. Năm 2015, KCN Suối Dầu đã bị đưa vào danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 (cải tạo Hệ thống xử lý nước thải).

Đến tháng 11/2015, Công ty CP KCN Suối Dầu đã thực hiện cải tạo hệ thống xử lý nước thải, đang tiến hành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục nước thải để truyền số liệu về cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi giám sát, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

*\* Xử lý rác tại bãi rác Dốc Đỏ:* Bãi rác Dốc Đỏ huyện Cam Lâm đã được đầu tư 01 lò đốt rác công suất 500kg/giờ. Tuy nhiên do khối lượng rác phát sinh lớn so với công suất đốt của lò nên đơn vị vận hành bãi rác Dốc Đỏ vẫn thực hiện việc chôn lấp thủ công do chưa được đầu tư xây dựng đảm bảo hợp vệ sinh nên vẫn gây ô nhiễm về mùi. Qua ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện Cam Lâm đã chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và khắc phục..

**4.6. Cử tri đề nghị kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Thời gian vừa qua, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, có biện pháp xử lý đối với hành vi khai thác cát trái phép. Để giám sát, kiểm tra hoạt động khai thác cát và nạo vét các hồ chứa trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8186/UBND-KT ngày 21/7/2015 chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác không phép, khai thác sai thiết kế, sai vị trí khai thác, gây ô nhiễm môi trường, gây sạt lở bờ sông, bờ suối. Trong năm 2015 đã xử lý 881 trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; Xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 8.918 triệu đồng; Tịch thu 23 ghe hút cát trái phép; Chuyển cơ quan chức năng truy thu thuế đối với 03 trường hợp mua bán, vận chuyển cát trái phép với số tiền 369,335 triệu đồng...

Trong 6 tháng cuối năm 2016, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu việc cấp phép khai thác cát cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh, từ đó sẽ góp phần giảm tình trạng khai thác cát trái phép.

**4.7. Tình trạng các cơ sở kinh doanh treo biển hiệu quảng cáo sai quy định như viết to chữ Trung quốc, Nga, Anh những viết nhỏ chữ Việt Nam ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Đề nghị tỉnh cần quan tâm chỉ đạo chính quyền địa phương và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã nhiều lần có văn bản yêu cầu các sở ngành, địa phương kiểm tra xử lý, tuy nhiên vẫn chưa xử lý triệt để, vẫn còn doanh nghiệp treo biển quảng cáo sai quy định. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh ngày 06/7/2016, UBND tỉnh đã kết luận chỉ đạo giao Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì phối hợp cùng Sở Du lịch, Sở Công thương, Công an tỉnh và UBND thành phố Nha Trang tăng cường kiểm tra, xử lý đối với hành vi treo bảng quảng cáo không đúng quy định.

**4.8. Về Tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán trên các tuyến đường trung tâm thành phố; hàng rong, chèo kéo khách du lịch, người dân tụ tập ăn uống xả rác trên bãi biển Nha Trang; tình trạng trên đã gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông. Cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo chính quyền địa phương và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Vấn đề trật tự đô thị, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND thành phố Nha Trang triển khai thực hiện và đến nay đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, còn nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố vẫn tồn tại việc người dân lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán; hàng rong chèo kéo khách du lịch, người dân tụ tập ăn uống xả rác trên bãi biển Nha Trang,... UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Nha Trang tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn, mỹ quan đô thị đặc biệt là kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, nạn hàng rong tại các khu, điểm du lịch. Đồng thời, giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thành quy hoạch các nút giao trên địa bàn thành phố Nha Trang để giải toả một số điểm dễ gây ùn tắc khi có lưu lượng giao thông đông, vào giờ cao điểm.

**4.9. Hiện nay, các tuyến đường Phú Đức, Mai Xuân Thuồng (thành phố Nha Trang); một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cam Ranh; tuyến Tỉnh lộ 3, đoạn Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp Bắc (huyện Cam Lâm); Tỉnh lộ 1, Tỉnh lộ 7 (thị xã Ninh Hoà); Tỉnh lộ 2 (huyện Diên Khánh) đã hư hỏng xuống cấp gây bụi bẩn, mất an toàn giao thông. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường trên tạo điều kiện cho nhân dân lưu thông an toàn; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

**a. Về tuyến đường Phú Đức, Mai Xuân Thuồng (thành phố Nha Trang):**

\* Đường Phú Đức, tổ 4 Đông Bắc Vĩnh Hòa:

- Theo quy hoạch đường Phú Đức từ Mai Xuân Thuồng đến Trần Quang Diệu, chiều dài 350m, chỉ giới 10m. Hiện trạng tuyến đường đã được đầu tư bê tông xi măng và hệ thống thoát nước. Đoạn đầu tuyến rộng 3m - 6m; riêng đoạn cuối dài 30m rộng 2m, xe máy vẫn lưu thông an toàn.

- Chi phí để chỉnh trang tuyến đường theo quy hoạch dự kiến 13 tỷ trong đó chi phí đầu tư hạ tầng 5 tỷ, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 8 tỷ. Hiện nay, UBND thành phố Nha Trang đã phê duyệt Chủ trương đầu tư giao Ban QLDA các Công trình xây dựng Nha Trang làm chủ đầu tư, kế hoạch đầu tư năm 2018.

\* Đường Mai Xuân Thuồng: Đường Mai Xuân Thuồng đã được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch 20m (4+12+4) đưa vào sử dụng tháng 10/2014. Cuối năm 2015, tuyến đường có xuất hiện ổ gà tại vị trí ngã ba Mai Xuân Thuồng - Phạm Văn Đồng. Phòng Quản lý Đô thị thành phố Nha Trang đã kịp thời sửa chữa đào bảo an toàn giao thông.

**b. Về đường Lập Định - Suối Môn (đường Tỉnh lộ 3):**

Đường Lập Định-Suối Môn dài 20km bắt đầu từ giao QL.1 tại Km1482+650 (Cam Lâm), đến giáp với đường Tỉnh lộ 9 (Cam Ranh), đi qua địa bàn huyện Cam Lâm (dài 18km), qua thành phố Cam Ranh (dài 2km). Hàng năm, bằng các nguồn vốn sửa chữa vừa, bảo dưỡng thường xuyên Sở GTVT đã tập trung sửa chữa, mở rộng, đảm bảo giao thông thông suốt.

Từ năm 2010 đến 2016, Sở GTVT đã thực hiện mở rộng từng đoạn mặt đường (tổng cộng 14,25km) từ 3,5m lên 5,5m kết cấu là đá dăm láng nhựa và bê tông xi măng. Năm 2016 thực hiện nâng cấp, mở rộng đoạn từ Km15+628 – Km19+830, khối lượng đã thực hiện xong chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng. Riêng còn 2 đoạn từ

Km2+116 - Km6+300 (dài 4,184km) và từ Km13+700 - Km15+266 (dài 1,566km) mặt đường 3,5m được thực hiện trong kế hoạch sửa chữa vừa năm 2017, nâng cấp mở rộng mặt đường 5,5 (cấp IV đồng bằng) theo quy mô những đoạn đã đầu tư nâng cấp.

Đoạn đường từ xã Cam Hiệp Bắc đến Cam Hiệp Nam (Km3+000 – Km13+000) đã số đã được nâng cấp, mở rộng, làm mới mặt đường rộng 5,5m. Đoạn từ Km2+116 (Cam Hiệp Bắc) – Km3+000 đã có trong kế hoạch nâng cấp, mở rộng năm 2017.

Đối với công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên (BDTX): Hai quý đầu năm 2016 thực hiện vá xong 99,5m<sup>2</sup> ổ gà, láng bảo vệ mặt đường 967m<sup>2</sup>, khối lượng Quý 2 đã thực hiện xong trong tháng 6/2016; kế hoạch Quý 3 tiếp tục láng bảo vệ từng đoạn mặt đường với diện tích 1.330m<sup>2</sup>.

**c. Đối với các tuyến đường tỉnh thuộc địa bàn thành phố Cam Ranh:**

\* Đường Tỉnh lộ 9 (ĐT656) dài 56km bắt đầu từ giao với QL.1 (phường Ba Ngòi, Cam Ranh) đến giáp với tỉnh Ninh Thuận tại xã Thành Sơn, Khánh Sơn.

Đoạn qua thành phố Cam Ranh dài 6,5km thuộc địa bàn thị trấn Ba Ngòi và xã Cam Phước Đông, có chiều rộng mặt đường từ 5,5m đến 12m kết cấu bê tông nhựa. Các năm gần đây, bằng các nguồn vốn sửa chữa vừa, bảo dưỡng thường xuyên, Sở GTVT đã tập trung sửa chữa, nâng cấp mặt đường, đảm bảo giao thông thông suốt. Đã thực hiện nâng cấp, mở rộng giải quyết thoát nước các đoạn Km1+052- Km1+621, Km2+415 - Km2+503, Km3+582 - Km3+725, Km4+578 - Km4+761, Km4+823 - Km4+990, Km5+357, Km5+680 - Km5+812. Đối với công tác quản lý, BDTX, hai quý đầu năm 2016 vá ổ gà 1.272m<sup>2</sup>, láng nhựa bảo vệ mặt đường 457m<sup>2</sup>, khối lượng Quý 2 đã thực hiện xong trong tháng 6/2016. Hiện mặt đường tương đối thông thoáng, êm thuận. UBND tỉnh giao Sở GTVT thường xuyên kiểm tra và thực hiện sửa chữa, đảm bảo giao thông khi có hư hỏng xảy ra.

\* Đường Mỹ Ca - Cam An Nam dài 7,3km bắt đầu từ giao với QL.1 (Cam Nghĩa - Cam Ranh) đến giao với đường Lập Định - Suối Môn (Cam An Nam - Cam Lâm) có bề rộng nền đường từ 8 - 10m, bề rộng mặt đường 6 - 10m. Đoạn thuộc địa phận Cam Ranh từ Km0+000 - Km5+200 là đường Nguyễn Công Trứ. Hàng năm bằng các nguồn vốn sửa chữa vừa, Sở GTVT đã thực hiện sửa chữa mặt đường, xử lý thoát nước một số đoạn Km1+300 - Km1+450, Km2+530 - Km2+700, Km5+140 - Km5+474, Km6+500 - Km6+650, Km6+800 - Km7+200. Năm 2016, Sở GTVT tiếp tục sửa chữa, nâng cấp mặt đường, giải quyết thoát nước đoạn Km1+587 - Km1+810, Km4+193 - Km4+342, Km4+438 - Km5+130. Hiện công trình đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng cuối tháng 6/2016.

Đối với công tác BDTX, hai quý đầu năm 2016 thực hiện vá ổ gà 415m<sup>2</sup>, láng nhựa bảo vệ mặt đường 834m<sup>2</sup>, khối lượng Quý 2 đã thực hiện xong trong tháng 6/2016; khối lượng Quý 3 phát sinh dự kiến vá ổ gà 135m<sup>2</sup>, láng nhựa 247m<sup>2</sup>. UBND tỉnh giao Sở GTVT tiếp tục vá ổ gà, đảm bảo giao thông khi có hư hỏng phát sinh.

**d. Đường Tỉnh lộ 1, Tỉnh lộ 7 (thị xã Ninh Hòa):**

- Đường Tỉnh lộ 1A (ĐT.652B) dài 11,83km bắt đầu từ giao với QL.1 đến Cảng Hòn Khói với chiều rộng mặt đường 5,5m, chiều rộng nền đường 7,5m, đoạn từ Km0+000 – Km9+200 có kết cấu mặt bê tông nhựa, đoạn Km9+200 – Km11+830 có kết cấu đá dăm láng nhựa và bê tông xi măng. Hàng năm, Sở GTVT thực hiện công tác



quản lý, bảo trì. Hai quý đầu năm 2016 thực hiện vá ổ gà 472m<sup>2</sup>, láng bảo dưỡng mặt đường 2.841m<sup>2</sup> tập trung tại đoạn Km10+380 – Km10+768, khối lượng Quý 2 đã thực hiện xong trong tháng 6/2016. Đối với đoạn từ Ngã ba Ninh Diêm đi Dốc Lếch (Km6+400 – Km10+500) do quá trình đô thị hóa, nhà dân ở đông đúc hai bên đường khó khăn cho công tác thoát nước mặt đường, Sở GTVT đã thường xuyên kiểm tra, bạt lề thoát nước và thay thế cục bộ mặt đường bê tông xi măng. Hiện tại tuyến Tỉnh lộ 1A cơ bản thông thoáng và êm thuận. UBND tỉnh giao Sở GTVT tiếp tục sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo giao thông khi có hư hỏng xảy ra.

- Đường Tỉnh lộ 7 (ĐT.651D) dài 10 km bắt đầu từ QL.1 đi hồ Đá Bàn. Trong các năm, bằng nguồn vốn sửa chữa vừa, Sở GTVT đã từng bước nâng cấp mở rộng mặt đường 5,5m các đoạn: Km0+000 – Km2+200, Km4+744 – Km5+581, Km5+990 – Km6+791; kế hoạch sửa chữa vừa năm 2017, tiếp tục nâng cấp, mở rộng mặt 5,5m đoạn từ Km2+200 – Km4+744 để nối các đoạn đã mở rộng trước đây. Hiện nay mặt đường chỉ phát sinh hư hỏng ổ gà nhỏ lẻ, hai quý đầu năm 2016 thực hiện bảo dưỡng thường xuyên vá 326m<sup>2</sup> ổ gà, khối lượng Quý 2 đã thực hiện xong trong tháng 6/2016. Hiện tại mặt đường tương đối êm thuận. UBND tỉnh giao Sở GTVT tiếp tục vá ổ gà, đảm bảo giao thông khi có hư hỏng phát sinh.

- Đường Tỉnh lộ 7 nối dài ((ĐT.651D) từ QL.1 dọc qua xã Ninh Thọ xuống giáp đường TL.1A có chiều dài 4,3km, quy mô nền đường rộng 5,5m, mặt đường 3m, trên suốt chiều dài ngay sát bên phải của đường có mương thủy lợi. Hàng năm, Sở GTVT đã tiến hành duy tu, vá ổ gà đảm bảo giao thông êm thuận. Hai quý đầu năm 2016 thực hiện vá ổ gà 770m<sup>2</sup>, láng nhựa 1.162m<sup>2</sup> đã thực hiện xong trong tháng 6/2016, kế hoạch Quý 3 tiếp tục vá 397m<sup>2</sup>, láng nhựa 473m<sup>2</sup>, giáp mí tất cả các đoạn đã sửa chữa láng bảo vệ trước đây.

#### ***e. Đường Tỉnh lộ 2 (huyện Diên Khánh):***

- Đường Tỉnh lộ 2 (ĐT.653) dài 24,42km bắt đầu từ giao với QL.1 (thị trấn Diên Khánh) đến thị trấn Khánh Vĩnh có nền đường rộng từ 7,5 - 20m, mặt đường rộng từ 6,0 - 12,0m với kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Trong các năm, bằng nguồn vốn sửa chữa vừa, vốn ADDDB, Sở GTVT đã thực hiện đầu tư nâng cấp mở rộng, thảm tăng cường mặt đường các đoạn trên tuyến đặc biệt từ Cầu Đôi (Km7+402) đến thị trấn Khánh Vĩnh. Năm 2016 đã thực hiện sửa chữa, thảm tăng cường mặt đường đoạn Km20+038 - Km21+005, hiện đã thực hiện xong, nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 6/2016.

Đối với công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đã thực hiện vá ổ gà hai quý đầu năm 2016 với diện tích 919 m<sup>2</sup>, thảm tăng cường êm thuận mặt đường 3.060m<sup>2</sup>. Khối lượng Quý 2 đã thực hiện xong trong tháng 6/2016. Đối với kế hoạch Quý 3/2016 tiếp tục vá ổ gà phát sinh 168m<sup>2</sup>, thảm tăng cường 307m<sup>2</sup>.

Hiện nay đoạn qua xã Diên Lạc có những vị trí bị đọng nước cục bộ và những vị trí này vẫn chưa xử lý được mặc dù Sở GTVT cũng đã nghiên cứu khắc phục nhưng do đô thị hoá, nhà dân xây dựng đông đúc dọc hai bên lề đường, ngăn cản việc thoát nước tự nhiên. Dự án Nâng cấp mở rộng đường Tỉnh lộ 2, đoạn từ cầu Hà Dừa đến cầu Đôi đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Văn bản số 193/HĐND ngày 06/10/2015. Do khó khăn về nguồn vốn nên chưa được triển khai. Hiện tại, Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất về chủ trương thực hiện bằng nguồn vốn vay,

dự kiến triển khai giai đoạn 2017 - 2020.

UBND tỉnh giao Sở GTVT thường xuyên kiểm tra và thực hiện sửa chữa, đảm bảo giao thông khi có hư hỏng xảy ra.

**4.10. Về đề nghị tỉnh can thiệp ngành giao thông mở đường ngang tuyến Quốc lộ 1 tại các đoạn: Thôn Như Xuân 2, xã Vĩnh Phương thành phố Nha Trang; thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm để giảm thiểu tai nạn giao thông; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa do Bộ Giao thông vận tải là cấp quyết định đầu tư được thực hiện bằng nguồn vốn Trái phiếu chính phủ (do Ban QLDA 7 là đại diện chủ đầu tư) và do nhà đầu tư bỏ vốn thực hiện theo hình thức BOT (trong đó Ban QLDA 7 là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nhà đầu tư BOT), cụ thể: đoạn vốn BOT: từ Km1374+525-Km1392+000 & Km1405-Km1425 (nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa), đoạn từ Km1488-Km1525 (nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư Xây dựng 194) và đoạn vốn TPCP: từ Km1392-Km1405 & Km1425-Km1445 và Km1445-Km1488.

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và an toàn giao thông trên tuyến QL1 được Bộ GTVT giao cho các đơn vị tư vấn thực hiện và các cơ quan trực thuộc Bộ GTVT thẩm tra, thẩm định. Việc quyết định đóng, mở dải phân cách trên QL1 do cơ quan chức năng của Bộ GTVT xem xét trên cơ sở căn cứ các quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định hiện hành để đảm bảo tốc độ lưu thông và an toàn giao thông. Sở GTVT đã phối hợp các địa phương, Ban QLDA 7 và các nhà đầu tư BOT đã tổ chức nhiều đợt đi kiểm tra hiện trường để rà soát các vị trí đề nghị bổ sung, điều chỉnh mở dải phân cách trên tuyến QL1, đồng thời trên cơ sở kết quả các đợt kiểm tra Sở GTVT đều đã có văn bản tổng hợp gửi Bộ GTVT để xem xét, giải quyết. Sở GTVT cũng đã tham gia đoàn công tác do Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức (được sự ủy quyền của Bộ GTVT) đi hiện trường kiểm tra, rà soát đề xuất các vị trí đề nghị mở dải phân cách tuyến QL1. Tuy nhiên, Bộ GTVT chỉ đồng ý cho bổ sung mở dải phân cách tại các vị trí bức xúc.

Do đó, đối với các văn bản kiến nghị về bổ sung thêm các vị trí mở dải phân cách trên tuyến QL1 của các địa phương, đơn vị, UBND tỉnh giao Sở GTVT tổng hợp gửi Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, Công ty CP Đầu tư Xây dựng 194, Ban QLDA 7 và các cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ GTVT kiểm tra, xem xét trình Bộ GTVT giải quyết.

**4.11. Về xem xét khoảng cách giữa 2 trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 26 thuộc địa phận xã Ninh Xuân và xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa; Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Việc bố trí các Trạm thu phí thuộc thẩm quyền thuộc Bộ Giao thông vận tải. Bộ bố trí các Trạm thu phí để hoàn vốn các dự án đầu tư xây dựng đường bộ theo hình thức BOT.

- Dự án mở rộng QL1 đoạn từ Km1374+525-Km1392+000, Km1405-Km1425 và đoạn từ Km1488-Km1525 qua tỉnh Khánh Hòa được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 825/QĐ-BGTVT ngày 02/4/2013, Quyết định số 416/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2013 với hình thức đầu tư BOT. Trong đó, Bộ GTVT phê duyệt bố trí 02 Trạm thu phí để thu phí hoàn vốn cho 02 dự án BOT trên gồm: Trạm thu phí Ninh An tại

Km1425+200 thuộc thị xã Ninh Hòa và Trạm thu phí Cam Thịnh tại Km1517+645 thuộc thành phố Cam Ranh. Khoảng cách giữa 02 trạm thu phí được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ (*khoảng cách tối thiểu giữa 02 trạm thu phí trên cùng một tuyến đường 70Km*).

- Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Ninh Hòa từ Km0+000-Km2+897 và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 26 từ Km3+411-Km11+504 qua tỉnh Khánh Hòa và đoạn Km91+383-Km98+800 qua tỉnh Đắk Lắk được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 645/QĐ-BGTVT ngày 13/02/2015 với hình thức đầu tư BOT. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt bố trí 02 Trạm thu phí để thu phí hoàn vốn cho dự án BOT gồm: Trạm thu phí tại Km8+800 thuộc thị xã Ninh Hòa và Trạm thu phí tại Km93+770 thuộc tỉnh Đắk Lắk. Khoảng cách giữa 02 trạm thu phí này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ (*khoảng cách tối thiểu giữa 02 trạm thu phí trên cùng một tuyến đường 70Km*).

Do đó, việc bố trí 02 Trạm thu phí trên địa bàn thị xã Ninh Hòa là để thu phí hoàn vốn cho 02 dự án BOT khác nhau gồm: Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa và Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Ninh Hòa từ Km0+000-Km2+897 và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 26 từ Km3+411-Km11+504 qua tỉnh Khánh Hòa và đoạn Km91+383-Km98+800 qua tỉnh Đắk Lắk./.

*Nơi nhận:*

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND tỉnh;
- MTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban ngành;
- TT.HĐND, UBND, MTTQ các huyện, TX, TP;
- LĐVP + Các phòng chuyên môn;
- Lưu VT, TL.

